

- Kính thưa đồng chí các đồng chí lãnh đạo!
- Thưa các vị đại biểu!
- Thưa toàn thể cử tri!

Lời đầu tiên cho phép tôi được trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể cử tri lời chào và kính chúc sức khỏe trân trọng nhất.

Tên tôi là Lò Thị Giang;

Sinh ngày: 10/7/1990;

Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Công chức Tài chính – Kế toán xã Cò Nòi.

Được sự quan tâm của cơ quan, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, tôi được giới thiệu ra ứng cử HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số 14 gồm 11 xã, thị trấn (xã Cò Nòi, Chiềng Lương, Phiêng Păn, thị trấn Hát Lót, Chiềng Sung, Chiềng Mung, Mường Bon, Mường Bằng, Nà Bó, Tà Hộc và Chiềng Chăn). Đây là niềm vinh dự nhưng cũng là đặt lên vai một trách nhiệm to lớn và quan trọng đối với bản thân.

Kính thưa hội nghị!

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của HĐND, là cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do nhân dân bầu ra, thực hiện chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Việc chọn các đại biểu thật sự xứng đáng để bầu vào HĐND các cấp là vấn đề hết sức quan trọng, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước ta, là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Chính vì vậy, được tham gia ứng cử lần này đối với bản thân là một vinh dự, nhưng cũng là một thách thức nặng nề và tôi cũng sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.

Trong những năm qua, đất nước và địa phương đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, đặc biệt là sự chuyển đổi về cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên, vẫn còn không ít những khó khăn thách thức. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên việc thu ngân sách chưa đạt theo kế hoạch đề ra, đây cũng là vấn đề ảnh hưởng rất lớn tới đời sống và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong quá trình công tác, tôi cũng đã từng được nghe nhiều ý kiến băn khoăn của bà con nhân dân liên quan đến các quy định pháp luật, chế độ, chính sách, các nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân

như: lĩnh vực đất đai, vấn đề ô nhiễm môi trường; xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm..., đó là những vấn đề bức xúc hiện nay mà cử tri đang quan tâm.

Kính thưa hội nghị!

Đây là lần đầu tiên tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tuy còn nhiều bỡ ngỡ nhưng tôi xác định khi được bầu làm đại biểu tức là mọi suy nghĩ, hành động đều phải trên cơ sở đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, và phải chịu trách nhiệm trước cử tri và trước tập thể lãnh đạo về kết quả công tác đã thực hiện. Nếu vinh dự được trở thành đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, chính là tạo điều kiện, cơ hội cho tôi tiếp tục làm tốt hơn chức trách, nhiệm vụ của mình, tăng cường kết nối giữa tỉnh, địa phương và cử tri, góp phần sức lực, trí tuệ vào sự phát triển chung của địa phương trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại và phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri với Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời có điều kiện đề xuất những cơ chế, chính sách phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương với chương trình hành động như sau:

*Thứ nhất*, Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, luôn tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri, nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhất là cơ chế chính sách trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và những vấn đề liên quan trực tiếp đến môi trường, chính sách an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kịp thời đề xuất những phản ánh của cử tri với cấp có thẩm quyền và bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

*Thứ hai*, Tiếp tục ra sức phấn đấu đem hết trí tuệ và sức lực để đóng góp cho HĐND tỉnh. Luôn gần gũi lắng nghe đầy đủ ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh đến HĐND tỉnh. Đồng thời tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao nhận thức, nắm bắt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước để làm tốt vai trò người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, những băn khoăn, trăn trở của nhân dân.

Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác; luôn năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả để hoàn thành tốt chức trách của người đại biểu nhân dân.

*Thứ ba*, Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng các Nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

*Thứ tư*, Dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri nơi ứng cử theo chương trình tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp HĐND. Cố gắng tiếp xúc cử tri ở nơi cư trú, nơi làm việc; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn mà đại cử tri quan tâm. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

*Thứ năm*, Cố gắng làm tròn trách nhiệm của đại biểu ở mức độ cao nhất, luôn coi trọng và hài hòa giữa lý luận kinh nghiệm và thực tế, nỗ lực làm việc hết sức mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao để xứng đáng với niềm tin của cử tri bầu bản thân làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trên đây là chương trình hành động của tôi. Rất trân trọng cảm ơn các vị đại biểu và cử tri đã lắng nghe. Kính mong nhận được sự đồng tình ủng hộ của quý cử tri để có cơ hội thực hiện dự định trên. Một lần nữa xin kính chúc tất cả các quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri có nhiều sức khỏe. Chúc cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

**Người viết chương trình**



**Lò Thị Giang**